

## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

### 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

-เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และพิจารณานำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และบูรณาการแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

### 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

\*สรุปโครงการที่เดือดร้อนมากที่สุด ตามลำดับความสำคัญ อันดับ 1 ทุกหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง	โครงการศูนย์กระจายข้าวไร่สาย
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางทับหน้า จากบ้านนางไพวรรณ คำผา ถึง หลังบ้านน้อย ยาวประมาณ 700 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ จากไร่นางจำนอง ชินหงษ์ ถึงไร่ นายชำนาญ รมั่งทอง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองฝั่งตะวันตก สาย กม.7 เชื่อมต่อ ม.6
หมู่ที่ 5 บ้านซอนชุด	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดจากบ้านนางไพเราะ สิทธิพันธ์ ถึง ไร่นายพม จิตรหาญ ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 350 เมตร
หมู่ที่ 6 บ้านช่องแค	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะจากปากซอยซอนอุดม ถึงบ้านนางเอื้อน บุตรศรี
หมู่ที่ 7 บ้านหนองข่อย	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 10 จุด
หมู่ที่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทีบ เทียบเทียม ถึงไร่นายอำนาจ เพชรดี (ประมาณ 800 เมตร)
หมู่ที่ 9 บ้านกลุ่มสิงห์	โครงการก่อสร้าง คสล. สาย ม. 9 ฟาร์มไก่ - นาโคก ม.7 วังจั่น ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร พร้อมวางท่อ 60 ซม.1 จุด (6 ท่อน)
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแขม	โครงการปรับปรุงเทโหล่ทางลงหินคลุก สายทางเข้าหมู่บ้านหนองแขม จากทางแยก ม.9 ถึงคลองลำชมพู ทั้ง 2 ด้านด้านละ 50 ซม. ยาว 2,400 เมตร พร้อมบดอัด
หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหน้าวัดหนองจับเขียด ถึง ไร่นายบุญมี หินสุภาพ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
หมู่ที่ 12 บ้านช่องแค 2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง หน้าวัด กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร
หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 3 จุด บริเวณไร่ นายนิพล เทพรักษ์

### 3. ผลจากการมีส่วนร่วม

สรุป ได้โครงการที่ตรงกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด

หมู่ที่ 1 ได้เลือกโครงการศูนย์กระจายข้าวไร่สาย เนื่องจากว่าเวลามีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ ใด จะได้ยินครบทุกครัวเรือน

หมู่ที่ 2 ได้เลือกโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางทับหน้า จากบ้านนางไพวรรณ คำผา ถึงหลังบ้านน้อย ยาวประมาณ 700 เมตร เนื่องจากสภาพถนนเดิม คสล.ได้ทรุดและแตกเกือบตลอดเส้นทาง ทำให้การจราจรไม่สะดวก

หมู่ที่ 3 ได้เลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ จากไร่นางจำนอง ชินหงษ์ ถึงไร่ นายชำนาญ ระมั่งทอง เนื่องจากถนนลูกรังเดิมเป็นหลุมบ่อ จากฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านไม่สะดวกและปลอดภัย

หมู่ที่ 4 ได้เลือกโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองฝั่งตะวันตก สาย กม.7 เชื่อมต่อ ม.6 เนื่องจากการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบล

หมู่ที่ 5 ได้เลือกโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดจากบ้านนางไพเราะ สิทธิพันธ์ ถึง ไร่นายพม จิตรหาญ ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 350 เมตร เนื่องจากเดิมเป็นถนนดิน ช่วงเวลาฤดูฝนถนนจะสัญจรไปมาไม่ได้

หมู่ที่ 6 ได้เลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะจากปากซอยขอนแก่น ถึงบ้านนางเอื้อน บุตรศรี เนื่องจากทางเข้าจากปากซอยไม่มีไฟฟ้า ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนไม่สะดวกและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 7 ได้เลือกโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 10 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องจากเส้นทางของหมู่บ้านติดต่อกันได้หลายหมู่บ้านและระหว่างตำบล

หมู่ที่ 8 ได้เลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทีป เทียบเทียม ถึงไร่นายอำนาจ เพชรดี (ประมาณ 800 เมตร) ต่อจากถนนเดิมที่ทำจากไผ่แล้ว ให้ครบเสร็จตลอดสาย

หมู่ที่ 9 ได้เลือกโครงการก่อสร้าง คสล. สาย ม. 9 ฟาร์มไก่ - นาโคก ม.7 วังจั่น ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร พร้อมวงท่อ 60 ซม.1 จุด (6 ท่อน) เนื่องจากการสัญจรไปมาไม่สะดวกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการต่อจากถนนเดิม 200 เสร็จสิ้นตลอดสาย

หมู่ที่ 10 ได้เลือกโครงการปรับปรุงเทไหล่ทางลงหินคลุก สายทางเข้าหมู่บ้านหนองแรม จากทางแยก ม.9 ถึงคลองลำชมพู ทั้ง 2 ด้านด้านละ 50 ซม. ยาว 2,400 เมตร พร้อมบดอัด เนื่องจากไหล่เดิมแคบทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก

หมู่ที่ 11 ได้เลือกโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหน้าวัดหนองจับเขียด ถึง ไร่นายบุญมี หินสุภาพ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร เนื่องจากในช่วงฤดูฝนรถบรรทุกที่ซผลผลการเกษตรสัญจรไปมา จึงทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ

หมู่ที่ 12 ได้เลือกโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง หน้าวัด กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร เนื่องจากถนนเดิมเกิดการชำรุดแตกเสียหายทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัย

หมู่ที่ 13 ได้เลือกโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 3 จุด บริเวณไร่ นายนิพล เทพรัักษ์ เพื่อใช้กักเก็บน้ำจากช่วงฤดูฝนใช้ในฤดูแล้ง ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

#### 4. การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปี 2566

การมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาปรับปรุง จัดทำทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ให้ตรงกับความต้องการ และปัญหาความต้องการของชุมชนที่ผ่านการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ทบทวน/เพิ่มเติม)จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน การจัดทำทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป